

Số : 247 /KH- MNNƯ'

Na U', ngày 28 tháng 4 năm 2021.

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC**  
**NĂM HỌC: 2020-2021**

Căn cứ Kế hoạch số 215 /KH-HĐTĐG ngày 19/ 9 /2020 về việc cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 của Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non xã Na U'.

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Mầm non xã Na U';

Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non xã Na U' báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc: đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	

MỨC 1,2,3						
1	<b>Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường</b>					
	Tiêu chí 1.5	- Xây dựng kế hoạch năm học, duyệt số lớp số trẻ đảm bảo phân chia các độ tuổi phù hợp Tham mưu với UBND xã, phòng GD&ĐT sắp xếp trường lớp đảm bảo theo quy định		Đã xây dựng kế hoạch năm học, duyệt số lớp số trẻ đảm bảo phân chia các độ tuổi phù hợp		
	Tiêu chí 1.6	-Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đề án vị trí việc làm theo giai đoạn trung hạn, dài hạn lập nhu cầu kinh phí về cơ sở vật chất, dự toán nguồn ngân sách tham mưu với Phòng GD&ĐT, UBND xã Na U để xây dựng kế hoạch giao ngân sách nhà nước, tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường và củ địa phương.		Đã xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đề án vị trí việc làm theo giai đoạn trung hạn, dài hạn.		
2	<b>Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên</b>					
	Tiêu chí 2.3	Nhà trường tham mưu với phòng GD&ĐT và UBND huyện Điện Biên có quyết định bổ nhiệm Hiệu Trưởng Phạm Bích Nguyệt		Quy trình, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm hiệu trưởng ngày 01/10/2021 bổ nhiệm Phạm Bích Nguyệt là hiệu trưởng		
3	<b>Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học</b>					

	<p><i>Tiêu chí 3.1</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường.</li> <li>- Lập tờ trình Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên hằng năm cấp kinh phí cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp. Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng tường bao ở các điểm Hua Thanh, Ca Hau A, Ca Hau B, Púng Bừa</li> <li>- Hợp phụ huynh kêu gọi đóng góp ủng hộ kinh phí và ngày công để tu sửa cơ sở vật chất cho nhà trường.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã làm báo cáo Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường.</li> <li>- Đã lập tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kinh phí để xây dựng tường bao Hua Thanh, Ca Hau A, Ca Hau B, Púng Bừa.</li> </ul>			
	<p><i>Tiêu chí 3.2</i></p>	<p>Xây dựng kế hoạch lộ trình làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tranh thủ các nguồn tài trợ để xây dựng xây dựng thêm phòng cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học, phòng cho trẻ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các thiết bị, đồ dùng tại các khối phòng học và bổ sung thiết bị cần thiết cho các khối phòng giáo dục nghệ thuật khi bị hao mòn.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà trường đã tu sửa để tạo phòng ngủ tại điểm trung tâm, khu trung tâm chưa có diện tích xây phong trung tâm tin học, ngoại ngữ.</li> <li>- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo quản các thiết bị, đồ dùng tại các khối phòng học và bổ sung thiết bị cần thiết cho các khối phòng giáo dục nghệ</li> </ul>			

				thuật khi bị hao mòn.			
	<b>Tiêu chí 3.4</b>	Tiếp tục tu sửa, thay thế và bổ sung thêm đồ dùng dụng cụ nhà bếp đảm bảo mục đích sử dụng trong công tác cho trẻ ăn bán trú tại trường Mầm non đạt hiệu quả cao. Huy động nguồn kinh phí để xây dựng bếp ăn tại điểm trường Púng Bừa		- Đã làm báo cáo Ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực trạng cơ sở vật chất của điểm Púng Bừa. - Đã xin các nguồn xã hội hóa để xây dựng bếp		Do đường xá đi lại khó khăn và nguồn kinh phí hạn hẹp chưa huy động được các nguồn hỗ trợ để xây dựng bếp Búng Bừa	
		<b>Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội</b>					
	Tiêu chí 4.1	Nhà trường xây dựng kế hoạch hợp phụ huynh, kiện toàn lại Ban đại diện cha mẹ học sinh		Đã họp ban đại diện cha mẹ phụ huynh kiện toàn được ban đại diện cha mẹ phụ huynh năm 2020-2021			
		<b>Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục</b>					
	Tiêu chí 5.3	- Duy trì kế hoạch phục hồi suy sinh dưỡng, thấp còi cho trẻ của nhà trường; có biện pháp phù hợp để giảm tỷ lệ suy sinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi như: xây dựng		Nhà trường đã kết hợp với y tế xã khám chữa bệnh, tư vấn cho gia đình và nhà trường			

	<p>thực đơn phù hợp, đảm bảo tỷ lệ dinh dưỡng và tuyên truyền với phụ huynh tăng khẩu phần ăn, bổ sung thêm dinh dưỡng cho trẻ ở nhà.</p> <p>- Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.</p>		<p>cùng phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi</p> <p>Nhà trường thường xuyên thay đổi thực đơn theo mùa hợp với khẩu phần ăn của trẻ đảm bảo dinh dưỡng.</p>			
--	---	--	---	--	--	--

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 của Hội đồng tự đánh giá Trường Mầm non xã Na U'./.

**Nơi nhận**

- Hội đồng TĐG (để t/h);
- Lưu VT.

**Hiệu trưởng**



**Phạm Bích Nguyệt**